

TUNG BỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2024 -2025

Hòa trong không khí tung bừng phấn khởi chào mừng 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, trong niềm hân hoan của hàng triệu phụ huynh, giáo viên và học sinh trên cả nước. Sáng ngày 05/9/2024 trường THPT Nguyễn Chí Thanh long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024 - 2025.



Toàn cảnh buổi lễ khai giảng năm học 2024 - 2025

Về tham dự buổi lễ có các vị đại biểu: Bà H'Yim Kđoh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu; Bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; Ông Y Săn Ayun, UVBTV, P.Chủ tịch HĐND huyện Lắk; Ông Y Tây Pang Ting, chủ tịch UBND xã Krong Nô. Cùng toàn thể CB, GV, NV và 600 em học trường THPT Nguyễn Chí Thanh.



Các đại biểu tham dự lễ khai giảng năm học 2024 – 2025

Buổi lễ diễn ra không khí vui tươi, phấn khởi với các nội dung: Lễ đón học sinh đầu cấp, đọc thư của Chủ tịch nước, Đọc diễn văn khai giảng năm học mới và đánh trống khai trường, đọc quyết tâm thư và phát động phong trào thi đua năm học mới 2024-2025.



Lễ đón học sinh lớp 10 năm học 2024 – 2025.



Bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, thay mặt đoàn đại biểu, đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước.

Thầy hiệu trưởng Trần Hữu Phước đã có bài phát biểu vô cùng ý nghĩa đề động viên thầy trò, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập, rèn luyện đạo đức, và xây dựng môi trường học đường văn minh, thân thiện.



Thầy Trần Hữu Phước, Hiệu trưởng, thay mặt cho BGH nhà trường đọc diễn văn khai giảng năm học mới.



Thầy Hiệu trưởng Trần Hữu Phước đánh trống khai giảng năm học mới

Năm học vừa qua, nhà trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lấp; của Sở giáo dục đào tạo Đắk Lắk; sự lãnh đạo đúng đắn của Chi Bộ, sự năng động và sáng tạo của Ban giám hiệu nhà trường; sự vượt khó vươn lên, nỗ lực không ngừng của các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường; sự giữ gìn và phát huy truyền thống chăm ngoan, hiếu học của học sinh trường THPT Nguyễn Chí

Thanh; sự phối kết hợp có hiệu quả của các bậc phụ huynh HS, của đại diện hội cha mẹ học sinh. Thầy trò trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã đạt được những thành tích rất đáng kể và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học đã đề ra.







Ban giám hiệu nhận hoa từ các vị đại biểu

Trong buổi lễ, nhà trường cũng đã khen thưởng những thầy cô và học sinh có thành tích xuất sắc của năm học trước (Đạt Huy chương Đồng HKPĐ quốc gia và những học sinh đạt điểm cao trong kì thi THPT quốc gia). Tại buổi lễ, Ngân hàng BIDV chi nhánh huyện Lắk cũng đã trao 05 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300.000đ cho các em học sinh nghèo, hiếu học.



Trao giấy khen cho học sinh có điểm cao trong kì thi THPT Quốc gia



Trao giấy khen cho thầy, cô có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024



Trao giấy khen cho thầy và trò đạt huy chương đồng môn bóng đá nữ trong cuộc thi HKPD cấp Quốc gia năm 2024



Những suất học bổng nhỏ được trao đến các em học sinh nghèo, hiếu học.

Năm học 2024 - 2025, trường THPT Nguyễn Chí Thanh đang ra sức thi đua học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “trung thực, trách nhiệm, gắn bó, đoàn kết”. Thực hiện lời dạy của Bác: “Dù khó khăn đến đâu chúng ta cũng phải luôn phấn đấu Dạy tốt - Học tốt”. Thông qua những hành động thiết thực, cụ thể trong từng ngày, từng giờ lên lớp, với từng trang giáo án và từng bài học để mỗi ngày đến trường thực sự là vui vẻ và bổ ích với học sinh. Thầy và trò trường THPT Nguyễn Chí Thanh đề ra và quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất: Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và chỉ đạo của cấp trên.

Thứ hai: Luôn rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong và chuẩn mực nhà giáo; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thứ ba: Không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện có hiệu quả đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá, phân loại học sinh; Tiếp tục dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Thứ tư: Tổ chức tốt hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với các nội dung tích hợp nhằm tăng cường giáo dục nhân cách, giá trị sống, kỹ năng sống nhằm thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.

Thứ năm: Đoàn kết nội bộ, gắn gũi đồng nghiệp; thương yêu, tận tình giúp đỡ các em HS.

Thứ sáu: Cùng với đồng nghiệp tích cực hưởng ứng và thực hiện sáng tạo các cuộc vận động của ngành và phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của các đồng chí lãnh đạo, của các bậc phụ huynh và các em học sinh thân yêu.

Năm học 2024 – 2025 đã bắt đầu. Đây là năm học tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại, tiếp tục thi đua nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, là năm học có nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều thách thức. Đặc biệt trong năm học này, tiếp tục được sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của quý phụ huynh, sự nỗ lực của các em học sinh, sự nhiệt tình "Hết lòng vì học sinh thân yêu" của đội ngũ các thầy giáo, cô giáo trong nhà trường, tin tưởng chắc chắn rằng trường THPT Nguyễn Chí Thanh sẽ đạt kết quả tốt đẹp, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân.

Một số hình ảnh khác của buổi lễ!

















HỌC HỌC NỮA

ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯỜNG





BAN TRUYỀN THÔNG